

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย และข้าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
ที่ผ่านการทดลองการปฏิบัติงานแล้ว
คณะศิลปศาสตร์

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นางกนกกานต์ กุญแจทอง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
2	น.ส.กนกวรรณ จีระกาล	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	
3	น.ส.กนกวรรณ ตรีธัญญา	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
4	น.ส.กรณิศ รอดกลาง	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	
5	น.ส.กรรณิการ์ คำชื่น	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ	
6	น.ส.กรรณิการ์ มีศักดิ์	นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ	
7	น.ส.กฤตยา ประพันธ์โกมล	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
8	น.ส.กฤตยา สุวรรณนิมิตร	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
9	นายกิตติคุณ ทองกาบ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
10	น.ส.เกศราภรณ์ เส็งประถม	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
11	น.ส.เกษร ทองท่าแพ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
12	น.ส.คณินันต์ยั ตั้งกัลยานนท์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
13	น.ส.จันทิมา ภูมิรุจา	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
14	น.ส.จารุจิตร กอบัว	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
15	นางจิตติมา ชัยประกายวรรณ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
16	น.ส.จิรัฐติกาล ฐูประจ่าง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
17	นางจุฑารัตน์ ดีวงศ์	ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน	
18	น.ส.จุฬารัตน์ พรหมรัตน์	เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ	
19	นายเจษฎาพร ปานสัมฤทธิ์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
20	น.ส.ชมพูนุช รุ่งมา	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
21	น.ส.ชลิตา อนุประดิษฐ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
22	น.ส.ช่อทิพย์ น่วมดี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
23	น.ส.ชุตติมา ชัยโอภาส	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ	
24	นายชูศักดิ์ บำรุงสุข	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
25	น.ส.ณภิชญา วงศ์เทพบุตร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ	

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
26	นายณัฐวุฒิ สว่างาม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
27	น.ส.ดวงเนตร ไชยเชษฐ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
28	น.ส.ดวงพร โคกะทิง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
29	นางเดือนเพ็ญ แสนสุข	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
30	น.ส.ธัญญา ทองหอม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
31	นายธมกร จำนงค์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
32	น.ส.ธัญญาเรศ หนูเส็ง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
33	น.ส.ธิดารัตน์ พูลเกิด	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
34	นายธิตวุฒิ บุญแก้ว	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ	
35	น.ส.นภา ยุกุญเพลิต	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
36	นายบรรเจิด จิระกาล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	
37	น.ส.บุษกร สังดา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
38	นายประพันธ์ ประพันธ์โกมล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	
39	น.ส.ปราณี สีนกั้ว	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
40	นายปวิช นววิรุฬห์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
41	น.ส.ปานแก้ว สังดา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ	
42	น.ส.ปิยะฉัตร รसानนท์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
43	น.ส.ผกากรอง ชาวประมัย	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ	
44	น.ส.พรรณทิพา ดีเสนาะ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	
45	น.ส.พัชรภรณ์ ทับทิมเทศ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
46	นางพิมพ์ล สีแปลก	ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน	
47	น.ส.มณีรัตน์ หิรัญมาศ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
48	น.ส.มนัสพร กลิ่นชื่น	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
49	น.ส.มัตติกา จันทรหอมกุล	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
50	น.ส.มิติตาญา กสิพูล	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
51	น.ส.มีนา พิมพ์า	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
52	น.ส.ยุภาลัย ปุ้ยยเคน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
53	น.ส.เยาว์ดี ธรรมทอง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
54	น.ส.รัฐนันท์ วิจิตรกฤตพงศ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
55	นายรัตนพล เรืองรัตน์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ	
56	น.ส.รัตนา บุบผามาตะนัง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
57	น.ส.รุ่งทิวา แสงแก้ว	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
58	น.ส.วงเดือน สมิพันธ์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการ	
59	นางวรรณีย์ คุ่มบำรุง	เลขานุการคณะศิลปศาสตร์	
60	น.ส.วราภรณ์ ศิริรัมย์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
61	น.ส.วารุณี แซ่ตั้ง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
62	นายวิสันต์ ข่าทิพย์พาที	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
63	น.ส.ศุภลักษณ์ ใจงาม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
64	นายสมชาย มากพันธ์ผล	ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน	
65	นายสิทธิชัย ลัดลอย	วิศวกรชำนาญการ	
66	น.ส.สินใจ เกกาคำ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
67	น.ส.สุกัญญา แอนตะริส	นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ	
68	น.ส.สุจิตรา แสนนางชน	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
69	น.ส.สุจิตร์ พจน์ศิลป์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
70	นางสุนันทา หนูเนียม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
71	น.ส.สุภาพร ทิฐิกัจจธรรม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
72	น.ส.สุภาภรณ์ เพ็งจันทร์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
73	น.ส.สุรัตดา แผงด่านกลาง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	
74	น.ส.เสาวธาร เข้มทองคำ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
75	น.ส.เสาวลักษณ์ สุวรรณบัตร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
76	นายโสภณัฐ ว่องวิทย์การ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
77	นางโสภา แจ้งพะเนียด	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
78	นางโสภิต ปราณีราษฎร์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
79	น.ส.อรวรรณ ช่างกลึงเหมาะ	นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ	
80	น.ส.อรวรรณ โอนหวัด	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
81	น.ส.อัญชลิน คุรัตน์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
82	น.ส.อัญชลี สร้อยน้อย	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
83	น.ส.อารีรัตน์ เมืองลำเจียก	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	